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ส าเนารายงานการประชุม 
ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสนัป่าตอง  

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562  
วันท่ี   5   เดือน พฤศจิกายน  2562  

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสนัป่าตอง   
เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.30  น . 

 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาล 
2. ว่าที่ร้อยตรีสบืศกัด์ิ ปัญโญ  นิติกร 
3. นางล าดวน  ผดุงกิจ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
4. นายภัทรพงศ ์  จันทร์ต๊ิบ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นางสาวพชัรียา  เจ้ากลดี  นักวชิาการสุขาภิบาล 
6. สิบเอกวันชัย  สังข์สุทธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางพิมพาภรณ ์ ฟองศร ี  เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสิริรัตน ์  แสงสิงห์  นักวชิาการพสัดุ 
10.  นางศิริกานต์  บุญสุข  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
11. นางแก้วเรือน  นนเทศา สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสาววรนิทร  มูลยศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางสุภารัตน ์  เพชรอินนรุักษ์ นักพัฒนาชุมชน 
14. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร รองประธานสภาเทศบาล 
15. นางสาวอรุณรัตน ์ โกเสส  พยาบาลวิชาชีพ 
15. นางสาวอรทัย  โฮตา  เจ้าพนักงานธุรการ 
16. นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน นักทรพัยากรบุคคล 
17. นายพงศกร  กันทะส ี นักป้องกนับรรเทาสาธารณภัย 
18. จ่าเอกสุวัธชัย  กลอบค า นายช่างไฟฟ้า 
19. นายวิรัตน ์  วิริยาสกุล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
20. นายสุพล  กันทาสม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
21. นางฐิติรัตน์  มุ้งเงิน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
      เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ    ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบลสัน
ป่าตองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธาน     ในที่
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายสักการ   ณิยกูล    ขอให้ นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ได้

ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบ 
นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนปลัดเทศบาล  

ในวันที่  1 พฤศจิกายน  2562  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งสะโตก  โดยมี
รายละเอียดการประชุมดังนี้ 

1. สาธารณสุขอ า เภอสันป่าตองย้ายไปปฏิบั ติหน้าที่ ในต าแหน่ง
สาธารณสุขอ าเภอแม่วาง  โดยย้ายสับเปลี่ยนกัน 

2. ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดงานวันข้าวเหนียวสันป่าตอง             โดย
นายอ าเภอสันป่าตอง  มีนโยบายจะจัดงานและมีการประกวดนางงาม
ข้าวเหนียวเพื่อหาตัวแทนส่งไปประกวดนางสาวเชียงใหม่  โดยนายก
องค์กรปกครองท้องถ่ินแต่ละแห่งได้แย้งว่าไม่สามารถอุดหนุนได้ 
เพราะไม่ได้ต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนไว้  แต่ อบจ.จะสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการให้ ขอให้เทศบาลได้ร่วมกิจกรรมในวัน
ข้าวเหนียวสันป่าตอง   

3. ในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอ    สัน
ป่าตอง  เรื่องการปล่อยโคมไฟ  โคมลอย  โดยต้องด าเนินการขอ
อนุญาตต่อนายอ าเภอก่อน  15  วัน  ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดยื่น
ขออนุญาตแต่อย่างใด  ส าหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศ
การปล่อยโคมในช่วงวันที่  11 – 12  พฤศจิกายน  2562  ดังนี้ 
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ปล่อยได้ต้ังแต่เวลา  10.00 – 

12.00 น.  วันที่  12 พฤศจิกายน  2562  ปล่อยได้ต้ังแต่เวลา  
19.00 – 01.00 น.  และในวันที่  31  ธันวาคม  2562  เวลา  
19.00 – 01.00 น.  และขอให้เทศบาลได้ด า เนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย 

4. อ าเภอสันป่าตอง ฝากติดตามเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ
อ าเภอสันป่าตอง 

5. แจ้งก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอสันป่าตอง    ครั้ง
ต่อไปในวันที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป   ณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท่ากาน 

นายสักการ  ณิยกูล  ได้เข้าร่วมประชุมสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย  ณ  หอประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ได้เสวนาเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ังกระทรวงท้องถ่ิน ซึ่งมี  ทั้ง
นักวิชาการ และตัวแทนพรรคการเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประเด็นคือตัวของ 
ข้าราชการที่จะมาประจ าอยู่กระทรวงก็ไม่ใช้ข้าราชการท้องถ่ิน  ซึ่งก็ไม่ได้ รับรู้
ปัญหาของท้องถ่ินอย่างจริงจัง  จึงต้องรอไปก่อน เป็นเพียงแนวคิดและหารือกัน
ต่อไป 
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  ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมสันนิบาติเทศบาล ได้มีการสอบถามและ หารือ
กันเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ไม่ทราบว่าของเทศบาลได้มีการกรอก ข้อมูลใน
ระบบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ อย่างไร 

นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์ ในส่วนของการรับเบี้ยก็ยังมีสองประเภทเหมือนเดิม คือ รับเป็นเงินสด  
และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เน้นการโอนเข้าบัญชีธนาคารจะสอนในเรื่องวิธีท า  
กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินให้จากข้อมูลที่เทศบาลกรอกเข้าไป  ซึ่งก็จะเป็น
ระบบไว้แล้ว  เช่น  ตัดผู้เสียชีวิตออกโดยกรมการปกครอง  กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้
ตรวจเช็คผู้ได้รับบ าเหน็จบ านาญ  รายชื่อจะถูกตัดออกตามเง่ือนไขในระบบ 
หลังจากนั้นประมาณวันที่ 5 หรือวันที่ 6 จะมีการตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลได้
ถูกต้องหรือไม่อย่างไร  และจะโอนเงินมาประมาณวนัที ่10 ของทุกเดือน ยกเว้นว่า
วันที่ 10 นั้นตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ ก็จะเลื่อนเป็นโอนวันศุกร์   และอยู่ใน
ข้ันตอนการหารืออยู่เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุไม่เกินวันที่ 10  ส าหรับในส่วนเงินสดก็
จะโอนให้ภายในวันเดียวกัน  ท าให้ไม่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบเพราะเป็นการ
จ่ายเกินวันที่ 10  ที่ประชุมจึงจะน าไปหารือกันครั้งหนึ่ง  และจะเริ่มต้นโอนเงินมา
ประมาณเดือนมกราคม  2563  กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินงบประมาณให้  
ช่วงแรกอาจมีผิดพลาดบ้างในช่วงแรก ๆ  ส าหรับในส่วนของเทศบาลต าบลสัน
ป่าตองจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในวันที่จ่ายเบี้ยยังชีพต่อไป  และอีกข้อ
หนึ่งคือ  เดิมทีหากมีการเสียชีวิตก่อนจ่ายเงินจะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ         แต่
ปัจจุบัน  ณ  วันที่ 1 ถ้ายังคงมีชีวิตอยู่ และเสียชีวิตหลังวันที่  1   ถึงแม้ว่าจะ
จ่ายเงินในวันไหนก็ตามจะยังคงมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพนั้นต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รับรองรายงานการประชุม  ประจ าเดือนตุลาคม 2562    

ประชุมเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม   2562  
นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.

2562   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติม  ขอเรียนเชิญ 

สิบเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอแก้ไขหน้า  12  บรรทัดที่  13  “นายกเทศมนตรี”  ขอเปลี่ยนเป็น  
“นายสักการ  ณิยกูล”  เพื่อจะได้ตรงกันทุกหน้า    

นายสักการ  ณิยกูล  ท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญ  
ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม    พ.ศ.

2562  ประชุมเม่ือวันที่   11  ตุลาคม  2562   
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ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแล้ว    
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองท่ีเสนอใหม่  
   5.1 สถานการณ์โรคระบาดในพื้นที ่
นายสุพล  กันทาสม  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก   มีผู้ป่วยเพศชาย  อายุ  13  ปี           เป็น

นักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  73  หมู่  8  ต าบลบ้านแม  
เริ่มป่วยเมื่อวันที่  23  ตุลาคม  2562  เข้ารับการรักษาตัวเมื่อวันที่  25 ตุลาคม  
2562  ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียนคาดว่าอาจจะติดโรคไข้เลือดออก
มาจากบริเวณสถานที่อยู่อาศัยคือต าบลบ้านแม  ซึ่งได้ด าเนินการควบคุมโรค
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.2 ข้าราชการในกองสาธารณสุขโอน (ย้าย) 
นายสุพล  กันทาสม  จากมติที่ประชุม กทจ.เชียงใหม่ ในเดือนที่ผ่านมา เห็นชอบให้ข้าราชการ

กองสาธารณสุข คือ  นางสาวพัชรียา  เจ้ากลดี  นักวิชาการสุขาภิบาล  มีผลต้ังแต่
วันที่  2  มกราคม  2562    

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองการศึกษา  
 5.3 แผนการยุบรวมโรงเรียนในพื้นที่อ าเภอสันป่าตอง 
นางชิณากานต์  เจริญสุข  ในวันที่  28 ตุลาคม  2562  ได้เข้าร่วมประชุมแทนปลัดเทศบาลใน

ส านักงานเขตการพื้นที่การศึกษาเขต 4 เชียงใหม่   มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการยุทธศาสตร์การศึกษาอ าเภอสันป่าตอง  โดยมีนายอ าเภอสันป่าตองเป็น
ประธานกรรมการ   ในแผนปี 2565  มีจ านวน  36  โรงเรียน ในเขตพื้นที่สันป่า
ตองมี  18  โรงเรียน  จะมีการยุบรวมโรงเรียน  เพราะอัตราการเกิดของเด็กลดลง  
ส าหรับแผนการยุบรวมของปี 2565 มีดังนี้   โรงเรียนวัดร่องน้ า   รวมโรงเรียนดง
ป่าง้ิว   โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องรวมกับโรงเรียนวัดร่องน้ า  โรงเรียนสันป่าตอง
สุวรรณราษฎร์มีโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  โรงเรียนบ้านเปียง  โรงเรียนบ้านแม่กุ้ง
หลวงมารวม  โรงเรียนวัดกู่ค ามีโรงเรียนอุเม็ง โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง   

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.4 โครงการวันลอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ.2563 
นางชิณากานต์  เจริญสุข  ส าหรับโครงการวันลอยกระทง ประจ าปี  พ.ศ.2563  ที่ประชุม

คณะท างานได้แต่เจ้าหน้าที่กองช่าง  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข  และงานป้องกัน  
และกองการศึกษาได้มีจัดท าค าสั่งมอบหมายงาน  ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว  การ
จัดเตรียมท่าน้ า ท าเหมือนปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มท่าน้ าเพิ่มข้ึนอีก  1  ท่า  เพราะปีที่
ผ่านมามีประชาชนมาร่วมงานมาก จึงได้จัดท าเพิ่ม  ปีนี้มีการต้ังงบประมาณลดลง
จากเดิม  แต่ก็จะพยายามใช้งบประมาณที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และใน
วันพรุ่งนี้จะมีการติดต้ังซุ้ม  ส าหรับในวันงานจะมีการปิดช่องทางจราจร 1 ช่องทาง 
บริเวณริมฝั่งคลอง   และมีการจัดระเบียบแม่ค้าพ่อคา้ทีจ่ะมาขายของในวันดังกล่าว
แล้ว  กองการศึกษาได้มีการจัดท าหนังสือไปยังกองบินแล้วว่าเทศบาลจะมีการจัด
ประเพณีลอยกระทงแต่ไม่มีการปล่อยโคมลอยแต่อย่างใด  และได้ท าหนังสือไปยัง
กรมชลประทานเพื่อขอให้ปล่อยน้ ามาเหมือนกับทุกปี  ได้รับหนังสือตอบรับจาก
ชลประทานโดยให้เพิ่มเติมถึงมาตรการเก็บขยะ  การดูแลพื้นที่      การติดต้ังไฟ
ราวริมคลอง  ได้มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะดวก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  10 
ต าบลยุหว่า  ขอให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ดูแลอ านวยความสะดวกได้ตรวจตรา
ไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยในบริเวณที่จัดงาน 

นายพงศกร  กันทะสี  ควรมีการจัดท าป้ายไวนิลห้ามปล่อยโคมลอยปิดประชาสัมพันธ์ไว้ดีหรือไม่ 
นายสักการ  ณิยกูล  ให้จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  และให้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย

ของเทศบาลด้วย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองช่าง 
 5.4 การขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง 
นายสุพล  กันทาสม  ปัจจุบันเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทางด้านช่าง     งาน

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็ยังมีประชาชนยื่นขออนุญาตมาเรื่อย ๆ ซึ่งงาน
บุคลากรได้ขอยืมตัวช่างจากองค์การบริหารสว่นต าบลน้ าบอ่หลวงมาชว่ยราชการซึ่ง
ครบก าหนดสองเดือนแล้ว ตอนนี้ก็ไม่มีบุคลากรด้านช่างมาปฏิบัติงาน  มีแบบ
ก่อสร้างที่ยังค้างอยู่  ได้แก่  แบบก่อสร้างของบ้านใบไม้มิวสิก  มีการแจ้งแก้ไข
ประมาณ  2 ครั้งแล้ว  จะด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้  ขณะนี้
ผู้ประกอบการก็ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างไปบ้างแล้ว กองช่างได้ตรวจสอบหลาย
ครั้งแล้วพบไม่ถูกต้องก็ได้แจ้งให้เจ้าของได้ปรับปรุงแบบ  อีกแห่งหนึ่งคืออาคาร
พาณิชย์ด้านข้างร้านข้าวมันไก่กาญจนา ประมาณ 5 คูหา  ทางเจ้าของได้ขอ
ปรับปรุงจากอาคารเดิมเป็น 2 ชั้นครึ่ง ถูกเวณคืน สภาพอาคารจะเป็นลักษณะสอง
ห้องในแนวลึก  ตัดด้านหน้าออก  จะเหลือสภาพอาคารลักษณะอาคาร 3 ชั้น   
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อาคารเดิม  7 คูหา  สร้างเสร็จเจ้าของขายให้ผู้ซื้อ 7 ราย  ปัจจุบันด้านข้างทั้งสอง
ยังไม่ได้รื้อถอน  ตรงกลางจะมีการรื้อถอนและต่อเติมด้านหลัง  เดิมทีได้ออก
ใบอนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์  เว้นด้านหลัง  3  เมตร   ปัจจุบันที่ส่งแบบเข้ามาขอ
ปรับปรุงเป็นอาคารพาณิชย์ต่อจากด้านหลังไปอีกห้อง  ท าให้จะชิดพื้นที่ด้านหลัง  
ซึ่งเทศบาลไม่สามารถอนุญาตได้เพราะไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง     ได้หารือกรม
โยธาธิการและผังเมืองแลว้  ส าหรับกรณีที่ทางราชการจ่ายค่าเวณคืนทั้งหลังแล้วแต่
ประชาชนทุบบ้างเป็นบางส่วนได้ท าหนังสือไปหารือกับทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่  
ต้องรอทางหลวงตอบหนังสือเทศบาลมาก่อน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 กองคลัง 
 5.5 สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2562 (งานการเงินและบัญชี) 
นางพวงทอง  เครือยศ  รายรับและรายจ่าย ต้ังแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม  2562  รายละเอียดดังนี้ 

รายรับตามงบประมาณ    9,521,702.10  บาท 
  รายจ่ายตามงบประมาณ  3,378,480.10  บาท 
  รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง  6,143,222.00  บาท 
  เงินฝากธนาคาร  จ านวน   54,668,797.84  บาท 
นายสักการ ณิยกูล  ขอแก้ไขรายละเอียดหัวข้อ เงินฝากธนาคาร  ข้อ  3  จากเดิม          “เงิน

สะสมที่สามารถใช้ได้”  ขอแก้ไขเป็น  “เงินสะสมที่มีอยู่”   
นางพวงทอง เครือยศ  ข้อ 5. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ 2560 (ยังไม่ได้

เบิกจ่าย)   
(1) จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน  1  คัน ( กองสาธารณสุข)           

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง   จ านวนงบประมาณ  986,000.00 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน 

ข้อ 6. รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
หมวดครุภัณฑ์  จ านวน 1 รายการ  งบประมาณ 1,300,000.00 บาท 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  10  รายการ  งบประมาณรวม  

1,643,000.00  บาท  
ข้อ 7. รายจ่ายค้างจ่าย   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   งบประมาณ            986,000.-บาท    
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   งบประมาณ     2,943,000.-บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบประมาณ     6,114,300.86  บาท 
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 ส านักปลัดเทศบาล 
 5.6 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 
นางสาวอรทัย  โฮตา  ขอสรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ดังนี้ 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ต้ังงบประมาณไว้   450,000. -บาท  ใช้ไป  411,211.50  บาท  

คงเหลือ  38,788.50  บาท 
ค่าไฟฟ้า 

ต้ังงบประมาณ  600,000.-บาท  โอนเพิ่ม  170,000.-บาท  ใช้ไป  
768,093.80  บาท  คงเหลือ   1,906.20  บาท 

  ส าหรับค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ของเดือนตุลาคม  พ.ศ.2562  ยังไม่ได้รับใบ
แจ้งหนี้จากสหกรณ์การเกษตรแต่อย่างใด  จึงขอรายงานค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้ที่
ประชุมทราบ 

  ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน พ.ศ.2562  ใช้ไป  14,704.17 หน่วย เป็นเงิน   
70,827.66 บาท   

  ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม พ.ศ.2562  ใช้ไป  14,169.59  หน่วย  เป็นเงิน   
68,174.98  บาท 

  สรุปแล้วใช้ลดลงจ านวน   534.58  หน่วย   เป็นจ านวนเงิน  2,652.68  
บาท   

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.6 สรุปค าร้องจากประชาชน (งานนิติการ) 
ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ งานนิติการได้รับค าร้อง  ดังนี้ 

1. ได้รับร้องเรียนทางเวปไซต์ของเทศบาล กรณีร้านลิ้นชา เปิดเพลงเสียง
ดัง รบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  ในกรณี ดังกล่าว
เทศบาลมีแนวทางด าเนินการเช่นไร เพราะมีข้อร้องเรียนในเรื่องนี้มา
บ่อยครั้งแล้ว  

2. ได้รับค าร้องจากประชาชนชุมชนบ้านไร่  ยื่นค าร้องมายังเทศบาล  
ขอให้ด าเนินการตรวจสอบร้านกาแฟควาย  ซอย 1 (ข้างประปาบ้านไร่)    
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์   งานนิติการได้ 
แจ้งเรื่ องใ ห้กับกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อมเพื่อพิจารณา 
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

3. แ จ้ ง ก า ร ย ก เ ว้ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ  1 6  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษา 
ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 

นายสักการ  ณิยกูล  ในกรณีของร้านลิ้นชา ไม่ทราบว่าเทศบาลจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
นายสุพล  กันทาสม  ส าหรับร้ านลิ้นชา  ประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงเพลงดัง  จึง ขับ

รถจักรยานยนต์ออกส ารวจพ้ืนที่ ปรากฏว่าเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่มาจากร้านลิ้น
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ชา  แต่เป็นเสียงเพลงที่ดังมาจากร้านที่อยู่ใกล้ ๆ ร้านคลับบิน  ซึ่งเป็นการเปิดร้าน
วันแรก  และขับรถผ่านร้านลิ้นชา  เห็นว่ามีการกั้นห้องเพื่อใช้เก็บเสียง      ซึ่งการ
ก่อสร้างห้องดังกล่าวไม่ได้ยื่นขออนุญาตกับกองช่างแต่อย่างใด   

นายสักการ  ณิยกูล  ขอสอบถามว่าร้านที่เกิดเสียงดังเป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลหรือไม่ 
นายสุพล  กันทาสม  ร้านดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลยุหว่า 
นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน  ขออนุญาตหารือเรื่องต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ขอเรียนว่า  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะก าหนดด้วยคุณวุฒิทางด้านบัญชี  ผู้ที่จะมา
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจะต้องมีคุณวุฒิทางด้านบัญชี  และเทศบาลก็ไม่สามารถเพิ่ม
กรอบอัตราก าลังได้อีก  หากเป็นไปได้จะแต่งต้ังบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางด้านบัญชี 

นายสักการ ณิยกูล  ไม่ทราบว่าเทศบาลมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่ อย่างไร 
ที่ประชุม  นางศิริกานต์  อุนจะน า  และนางนิตยา  เพ็งแช่ม 
นางศิริกานต์  อุนจะน า  ข้าพเจ้าไม่ได้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีแต่อย่างใด  เพราะ 

จบด้านบัญชี ระดับ ปวส. 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองอื่น ๆ  
นางระพีพรรณ  สุริยานรากร ขอฝากเทศบาลในเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เทศบาล  ดับบริเวณทางแยก

ไปถึงสายเชียงใหม่ – ล าพูน  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ขอให้เทศบาล
พิจารณาด้วย  ในวันนี้จะไม่ย่ืนค าร้องแล้ว  ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับคามเดือนร้อนมา
นานแล้ว   

  ในวันนี้  ขอเชิญปลัดเทศบาลร่วมตรวจสอบพื้นที่ บ้านพร้าวล้อม ซึ่งได้ยื่น
ค าร้องผ่านคิวอาร์โค้ดของเทศบาลมาแล้ว  ตามรายงานการประชุมของเดือนที่ผ่าน
มา  ในหน้าที่  12   และที่ผ่านมาหากเขียนค าร้องมายังเทศบาลก็จะได้รับหนังสือ
ตอบรับจากเทศบาลว่าได้ด าเนินการไปถึงไหน อย่างไร  แต่ช่วงหลังมานี้ไม่ได้รับ
หนังสือตอบรับจากเทศบาลแต่อย่างใด  

นายสุพล  กันทาสม  จะแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของแขวงการทางให้กับ นางระพีพรรณ  สุริยา
นรากร  เพื่อใช้ติดต่อประสานงานในกรณีที่ไฟฟ้าช ารุด เสียหาย 

นางระพีพรรณ  สุริยานรากร น่าเห็นใจประชาชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว ซึ่งจะได้รับการบริการ การ
ช่วยเหลือที่ล่าช้า 

นายสุพล  กันทาสม  พื้นที่คาบเกี่ยว  จริง ๆ แล้วใช้ค าไม่ถูกต้อง   ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ที่
เทศบาลต าบลสันป่าตองจะต้องดูแล ช่วยเหลืออยู่แล้วตามอ านาจหน้าที่  แต่ต้อง
เข้าใจว่าแต่ละพื้นที่ แต่ละภารกิจ มีเจ้าของหน่วยงานดูแล รับผิดขอยอยู่  เข่น  
ไฟฟ้าสาธารณะของทางหลวง   หากชุมชนเดือดร้อนก็สามารถประสานไปยังทาง
หลวงเองไม่ต้องผ่านเทศบาลก็ได้  เจ้าของพื้นที่ก็จะได้ด าเนินการในทันที 

นางระพีพรรณ  สุริยานรากร ได้เคยติดต่อตรงหาหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว  หน่วยงานแจ้งว่าให้ท า
หนังสือผ่านเทศบาลก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
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นายบุญญาณุภาพ ภูธรใจ  ได้เคยประสานงานกับผู้รับผิดชอบโดยตรง  ทราบว่าเส้นทางสายสันป่าตอง – 
ล าพูน  มีการช็อตของสายไฟ  และปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลไฟฟ้าสายดังกล่าว
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  หากประสานเจ้าหน้าที่โดยตรง
ในตอนนี้ก็จะได้ด าเนินการอย่างรวดเร็ว  และส าหรับที่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้
ด าเนินการเป็นข้ันตอนนั้นก็เพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายวัสดุเพื่อน ามา
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าวต่อไป 

  สายไฟฟ้าที่ระโยงระยางในพื้นที่ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด 108  ทั้งสองฝั่ง  
ยาวจนจะถึงพื้นดูแล้วไม่สวยงาม และอาจเกิดอุบัติเหตุได้   ถึงแม้ว่าอาจไม่ใช่
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล   แต่ก็สามารถ  ประสานงานให้ปรับปรุงได้ดีข้ึนได้   
ขอให้เทศบาลได้พิจารณาด าเนินการน าปัญหาดังกล่าวได้หารือในที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการอ าเภอสนัปา่ตอง  และร่วมกันด าเนินการ MOU กับผู้ประกอบการทีม่า
ติดต้ังในพื้นที่น าสายไฟข้ึนรวบข้ึนเป็นมัดๆ เป็นจุดเดียว ซึ่งจะเห็นว่าในพื้นที่ใน
เมืองบางจุดได้มีการน าสายไฟดังกล่าวลงพื้นดินบ้างแล้ว 

  ทางชมรมจะมอบเสาไฟฟ้า เพื่อเทศบาลจะได้ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ
ที่ดิน  19 ไร่ ซึ่งจะประสานงานกับกองช่างเพื่อด าเนินการต่อไป   

นายสักการ  ณิยกูล  เรื่องสายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น  ถือเป็นปัญหาที่ไม่มีการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะพบเห็นได้ในทุกแห่งในประเทศไทย  ส าหรับปัญหาที่สมาชิกสภา
เทศบาลได้น าเสนอที่ประชุมนั้น เทศบาลจะพิจารณาแนวทางการด าเนินการต่อไป 

นายสักการ  ณิยกูล  ที่ประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม    ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

        

 (ลงช่ือ)     วุฒกิร      วิกรมโยธิน    ผู้บันทึกประชุม 

                 (  นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน   ) 

 

 (ลงช่ือ)       สักการ     ณิยกูล      ผู้ตรวจบนัทึกประชุม 

                   (   นายสักการ     ณิยกูล    )  
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